



Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã trải qua 19 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội là một dấu mốc quan trọng ghi lại chặng đường lịch sử và vang của Đảng bộ tỉnh trong dòng chảy lịch sử vinh quang và đầy tự hào của dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (tháng 1/2001)

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI được tiến hành từ ngày 3 đến ngày 5/1/2001 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh. Tham dự Đại hội có 297 đại biểu. Đại hội đã thảo luận, đánh giá khái quát chặng đường 15 năm đổi mới, 10 năm thực hiện Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000, tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; đồng thời, thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2001 - 2005) và định hướng phát triển cho những năm tiếp theo, tạo ra động lực mới đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đại hội đã thông qua phương hướng, mục tiêu tổng quát: Phát huy nội lực, tăng cường hợp tác đầu tư, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu tăng trưởng kinh tế với nhịp độ cao và bền vững; phát triển lực lượng sản xuất gắn liền với xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, gắn với thị trường. Phát triển khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, coi trọng và phát huy nhân tố con người; chăm lo giải quyết các vấn đề bức xúc về xã hội, giải quyết việc làm, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Tiếp tục tăng cường kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị; xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân trong sạch, vững mạnh; thực hiện mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Đại hội cũng xác định 5 trọng tâm để tạo bước đột phá tăng trưởng kinh tế, đó là: (1) Chuyển mạnh sản xuất nông nghiệp sang sản xuất hàng hóa, phù hợp với nền kinh tế thị trường. (2) Ưu tiên phát triển mạnh mẽ và toàn diện kinh tế biển. (3) Phát triển mạnh mẽ nông nghiệp và lâm nghiệp. (4) Triển khai xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung. (5) Xây dựng, đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát huy mọi nguồn lực, giải phóng sức sản xuất, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới gồm 47 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 12 đồng chí. Đồng chí Bùi Sỹ Tỷ được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

(còn nữa)

Tạo đột phá trong đổi mới giáo dục và đào tạo

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiều cơ chế, chính sách được ban hành đã đưa công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của tỉnh đi đúng lộ trình, mang lại những "mùa vàng" cho ngành Giáo dục.

Để đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Thái Bình đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mở rộng quy mô trường, lớp; giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn. Đồng chí Nguyễn Viết Hiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Đối với mỗi cơ chế, chính sách, ngành Giáo dục xác định phải xây dựng, tham mưu dựa trên tình hình thực tế; phù hợp với sự phát triển chung của giáo dục cả nước. Đơn cử như năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngành, địa phương tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn và trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở thực hiện rà soát, quy hoạch, tổ chức thực hiện việc sắp xếp các cơ sở giáo dục có quy mô nhỏ trở thành điểm trường để giảm bớt chi phí đầu tư, đặc biệt là cấp tiểu học (giảm 176 trường), THCS (giảm 161 trường), bậc học mầm non giảm hàng trăm điểm trường do thực hiện sáp nhập trường học, điểm trường. Việc sáp nhập trường học không chỉ giảm đầu tư mỗi mà còn giúp bộ máy tổ chức tại các cơ sở giáo dục bớt chồng chéo; từng bước khắc phục tình trạng thừa, thiếu cán bộ quản lý và nhân viên hành chính ở một số nơi.



Tiết học của học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Đông La (Đông Hưng).

Đối với các hoạt động giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản chỉ đạo chặt chẽ và giám sát nghiêm việc thực hiện tại các cơ sở giáo dục. Bà Trần Thị Huyền, Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Các cơ sở giáo dục mầm non đã có nhiều biện pháp quản lý, tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả. Điển hình như việc thực hiện hiệu quả chuyên đề "Đổi mới tổ chức bữa ăn cho trẻ", chế biến 2 - 3 món ăn/bữa chính, xây dựng thực đơn hàng ngày theo tuần, theo mùa bảo đảm cân đối dưỡng chất trong bữa ăn cho trẻ ở trường. Còn tại các cơ sở giáo dục phổ thông, công tác quản lý trường học tiếp tục được đổi mới,

trong đó tăng cường tự chủ trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường bảo đảm nội dung, chương trình theo quy định. Cùng với đó, việc đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá cũng được các nhà trường đặc biệt chú trọng thực hiện. Thấy giáo Đỗ Văn Ngự, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Hồng Lý (Vũ Thư) chia sẻ: Những năm qua, các thầy cô 2 cấp học của Trường đã tăng cường đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận và nâng cao năng lực của học sinh, bảo đảm nhẹ nhàng, tự nhiên, phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo, đồng thời tạo niềm vui, gây hứng thú cho học sinh. Bên cạnh đó, các hoạt động ngoài giờ lên lớp được Trường tổ chức thường xuyên hơn, thu hút đông đảo học sinh

tham gia, từ đó góp phần đổi mới các hoạt động giáo dục chung của Trường. Giai đoạn 2015 - 2020 cũng đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của phong trào nghiên cứu, sáng tạo khoa học kỹ thuật trong trường học của học sinh và giáo viên toàn tỉnh. 5 năm qua, toàn tỉnh có 329 dự án của học sinh THCS, THPT tham dự cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh, 26 dự án được lựa chọn để tham dự cuộc thi cấp quốc gia. Nhiều dự án đã có ứng dụng sâu rộng vào thực tế như: dự án "Nâng cao nhận thức cho học sinh THPT nhằm hạn chế tâm lý đám đông tiêu cực khi sử dụng mạng xã hội" của học sinh Trường THPT Tiên Hưng; dự án "Máy cho tôm, cá ăn tự động" của học sinh Trường

THPT Đông Thụy Anh... Tại huyện Thái Thụy, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền địa phương mà trực tiếp là Phòng Giáo dục và Đào tạo, phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật còn lan rộng đến các trường tiểu học, mầm non qua chương trình giáo dục STEM. Đồng chí Đỗ Trường Sơn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Tất cả các trường tiểu học, THCS ở Thái Thụy đều có ít nhất một câu lạc bộ khoa học hoạt động thường xuyên mỗi tuần một buổi, mỗi câu lạc bộ có từ 20 - 30 học sinh, các em tham gia trên tinh thần tự nguyện. Hình thức hoạt động của câu lạc bộ cũng khá đa dạng bao gồm: tọa đàm, hội thảo, đồng đội thực hành, tiếp cận thực tế, trải nghiệm, ngoại khóa... Đặc biệt, toàn huyện đã xây dựng được một bộ giáo án các tiết dạy sáng tạo khoa học kỹ thuật bao gồm 60 bài giảng để giáo viên hướng dẫn học sinh trong các buổi sinh hoạt câu lạc bộ. Với cách làm hay, sáng tạo, Thái Thụy hiện là một trong những địa phương dẫn đầu tỉnh về phong trào nghiên cứu, sáng tạo khoa học kỹ thuật trong trường học. 5 năm qua, bức tranh giáo dục đã khởi sắc đáng kể. Những điểm sáng, điển hình tiên tiến xuất hiện nhiều hơn tại các địa phương. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, đưa Thái Bình trở thành một trong những tỉnh trong top đầu cả nước. Nổi bật nhất là công tác

DANG ANH

Cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc linh hoạt, sáng tạo theo phương châm "Lấy dân làm gốc"; cán bộ, công chức làm việc tận tụy, trách nhiệm, gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân - đây là giải pháp giúp xã Hợp Tiến (Đông Hưng) giữ vững danh hiệu chính quyền trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền. Đồng chí Hoàng Mạnh Hào, Chủ tịch UBND xã khẳng định: Những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã luôn xác định xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng nhằm phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, những năm qua, xã làm tốt công tác lựa chọn, cử cán bộ, công chức đi học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống thực tế, xây dựng và thực hiện văn hóa công sở. Hiện đội ngũ cán bộ, công chức xã có 17 đồng chí thì 6 đồng chí trình độ đại học, 7 đồng chí trình độ cao

HỢP TIẾN Xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh

đồng, 4 đồng chí trình độ trung cấp. Mỗi cán bộ, công chức đều thực hiện nhiệm vụ theo phương châm "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, đột phá và hiệu quả", góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp và hiện đại. Thời gian qua, UBND xã triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ và vận dụng linh hoạt, sáng tạo chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương; cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả các nghị quyết của cấp trên vào tất cả lĩnh vực của đời sống. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy vai trò, hiệu quả của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, bộ phận tiếp dân. Chi Vũ Thị Thuần, thôn Tân Bình cho biết: Mỗi lần đến trụ sở xã liên hệ công việc tôi đều được cán bộ, công chức xã, nhất là các đồng chí trực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp đón niềm nở,

hướng dẫn tỉ mỉ, giải quyết hồ sơ nhanh gọn nên rất hài lòng. Cùng với đó, UBND xã tập trung giải quyết kịp thời các công việc phát sinh, nắm bắt và xử lý dứt điểm các vụ việc nổi cộm, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, kéo dài; coi trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tính chủ động, sáng tạo của mỗi cán bộ, công chức. Những vấn đề lớn, quan trọng đều được đưa ra tập thể bàn bạc, thảo luận công khai, lấy ý kiến của nhân dân trước khi quyết định. Nhân dân được thực hiện trong mọi hoạt động nên được nhân dân đồng thuận cao, hưởng ứng tích cực, đặc biệt là trong xây dựng NTM. Nhân dân Hợp Tiến đã tự nguyện phá dỡ nhà, tường bao, cổng đầu hiến 11,1ha đất, đóng góp trên 10,5 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Hàng năm, nhân dân và con em xa quê tự nguyện đóng góp hàng trăm triệu

đồng giúp địa phương tổ chức các hoạt động và phong trào thi đua. Người dân còn tự nguyện tham gia các tổ tự quản an ninh trật tự, vệ sinh môi trường ở các khu dân cư. Đồng chí Phạm Văn Vĩnh, Trưởng thôn Ái Quốc cho biết: Thôn có 340 hộ dân, trong đó 60% là người Công giáo. Toàn dân luôn nêu cao tinh thần đoàn kết lương - giáo xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng NTM, phát triển kinh tế. Vì thế, Ái Quốc là thôn có thu nhập bình quân đầu người cao nhất xã, tỷ lệ hộ nghèo thấp, người dân tích cực tham gia các phong trào văn hóa, thể thao. Đây cũng là thôn duy nhất của xã có 2 hộ dân tự nguyện phá nhà, phá bếp hiến đất mở rộng đường giao thông. Có được kết quả này là do các hoạt động của xã triển khai, thôn đều nắm bắt, tổ chức ban bạc cùng nhân dân nên nhân dân rất phấn khởi, khi tổ chức thực hiện bà con hưởng ứng ngay. Chính quyền vì dân, luôn hết lòng phục vụ nhân dân nên nhân dân tin tưởng, tích cực hưởng ứng các phong trào do xã phát động. Hợp Tiến từ một xã thuần nông, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn đã trở thành xã NTM, kinh tế - xã hội ngày càng phát triển. 5 năm qua, tổng giá trị sản xuất bình quân của xã đạt 203,2 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 8,57%, vượt 1,47% chỉ tiêu đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 45,7 triệu đồng, vượt 15,2 triệu đồng so với mục tiêu đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 2,89%. 5 năm liền xã đạt chuẩn văn hóa NTM. Hợp Tiến được công nhận đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2015 - 2020 của toàn tỉnh.

THU HIỀN

Cùng trẻ đón tết Trung thu



Làng trẻ em SOS Thái Bình tổ chức cuộc thi trang trí nghệ thuật giữa các gia đình cho tết Trung thu.

ngày này Làng trẻ em SOS Thái Bình cũng tung bừng không khí của ngày tết Trung thu. Sau giờ học hay vào những ngày nghỉ, các em được cùng cán bộ, các mẹ, các dì trong Làng làm đồ chơi trung thu, luyện tập các tiết mục văn nghệ. Ông Nguyễn Văn Tân, Giám đốc Làng trẻ em SOS Thái Bình cho biết, hiện nay Làng đang nuôi dưỡng trên 100 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Không để các em thiếu vắng tình cảm gia đình, nhất là vào những dịp lễ, tết nên cán bộ, nhân viên của Làng luôn cố gắng chăm lo chu đáo cho các em. Năm nào cũng vậy, tết Trung thu đến với trẻ em trong Làng từ rất sớm. Ngay từ đầu tháng 8 âm lịch, các em được giao nhiệm vụ tổ chức chương trình văn nghệ, các trò chơi các em. Trong "Đêm hội trăng rằm", các em được tìm hiểu về nguồn gốc của tết Trung thu thông qua hoạt cảnh chú Cuội, chị Hằng. Các em cũng chính là ca sĩ biểu diễn các tiết mục văn nghệ. Vì vậy, những ngày luyện tập, các em được giao nhiệm vụ đều rất hăng say, nghiêm túc. Theo thống kê, hiện nay toàn tỉnh có trên 400.000 trẻ em, trong đó trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn gần 6.000 em (mồ côi cha mẹ, bị bỏ rơi, khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo...). Những năm qua, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em được tỉnh đặc biệt quan tâm. Dịp tết Trung thu, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành xây dựng kế hoạch và có văn bản hướng dẫn các đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo, tổ chức tết Trung

thu cho thiếu nhi an toàn, tiết kiệm, lành mạnh thông qua các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian... phù hợp với điều kiện thực tế từng nơi. Bên cạnh đó, các huyện, thành phố tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa để chăm lo tết Trung thu cho các em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Điển hình như thành phố Thái Bình, tết Trung thu năm nay đã vận động được 290 triệu đồng. Từ số tiền này, thành phố đã phân bổ gần 1.000 suất quà cho các xã, phường để trao cho các em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mong muốn các em được đón tết Trung thu vui vẻ, đầm ấm. Bằng sự quan tâm của toàn xã hội, các em thiếu nhi sẽ được đón tết Trung thu ý nghĩa và ngập tràn tình yêu thương.

NGUYỄN CƯỜNG



Cán bộ xã Hợp Tiến tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.